



## บทบรรณาธิการ

วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗-พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้รวบรวมบทความด้านกฎหมายที่มีคุณค่าของคณาจารย์ประจำ และผู้ทรงคุณวุฒิหรือบุคคลภายนอกผู้ประสงค์จะอาศัยเป็นเวทีเผยแพร่ความรู้ สำหรับในวารสารฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจยิ่ง ได้แก่ Corporate Criminal Liability on the Environmental Crime ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแจมบี (Jambi University) ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้การประสานความร่วมมือเผยแพร่ผลงานวิชาการซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะประเด็นกฎหมายสิ่งแวดล้อมอันเป็นกลจักรในการแก้ปัญหาวิกฤตของโลก และบทความวิจัยหรือบทความวิชาการอื่น ได้แก่ บทความกฎหมายคุ้มครองสิทธิและให้เป็นธรรมแก่ผู้ค้าประกัน ซึ่งเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายโดยให้สิทธิของผู้ค้าประกันมากขึ้นตามบริบทความยุติธรรมในสังคม บทความกฎหมายคุ้มครองกันทางกฎหมายของผู้มีวิชาชีพแพทย์ ซึ่งศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการพิจารณาคดีทางการแพทย์หรือทรวงปฏิบัติ (Medical malpractice) ของไทยกับของต่างประเทศ และพบว่าภูมิคุ้มกันของไทยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ จึงส่งผลด้านลบในการปฏิบัติหน้าที่ บทความปัญหาทางกฎหมายในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ซึ่งทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน บทความสิทธิการรับมรดกของคู่สมรส โดยพิจารณาจากสถานะทางกฎหมายที่ส่งผลต่อสิทธิการรับมรดกของคู่สมรส บทความสิทธิทางการศึกษากับการจัดการศึกษาแบบให้เปล่าของไทย มีข้อเสนอว่าควรลดจำนวนปีการให้เปล่าและเน้นการจัดการศึกษาช่วงวัยที่สำคัญคือปฐมวัยจนจบประถมศึกษา และบทความสุดท้ายเรื่องอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดถึงแก่ความตายตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิคณาจารย์ที่สนับสนุนบทความมาโดยตลอด และขอขอบคุณผู้ส่งบทความมาร่วมเผยแพร่ในครั้งนี้ อนึ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์ที่วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ในฉบับต่อไป เพื่อพัฒนางานวิชาการและเผยแพร่ความรู้นิติศาสตร์ อันเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนทั่วไป ซึ่งคณะจะจัดพิมพ์วารสารวิชาการเผยแพร่ปีการศึกษาละ ๒ ฉบับ โดยสามารถติดต่อได้ที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โทรศัพท์ ๐-๒๓๑๒-๖๓๐๐ ต่อ ๑๖๘๙ หรือ ๑๖๙๐

ภัทรพร เย็นบุตร  
บรรณาธิการ



## สารบัญ

### บทความวิจัย

ปัญหาทางกฎหมายในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อการประกอบธุรกิจโรงแรม  
ในประเทศไทย ๑

รัฐชัย วงษ์ทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วนาศิห์กัษ

ภูมิคุ้มกันทางกฎหมายของผู้มีวิชาชีพแพทย์ ๑๙

วิสุทธิ์ สัจจนเสรี

### บทความวิชาการ

Corporate Criminal Liability on the Environmental Crime ๓๕

Dr. Sahuri L, S.H., M.Hum

กฎหมายคุ้มครองสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ค้าประกัน ๕๓

ดร.มงคล เทียนประเทืองชัย

สิทธิการรับมรดกของคู่สมรส ๗๒

ช.ชยรินทร์ เพ็ชฎไพศิษฏ์

สิทธิทางการศึกษากับการจัดการศึกษาแบบให้เปล่าของประเทศไทย ๘๑

ธนาชัย สุนทรอนันตชัย

อายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด ๙๗

ถึงแก่ความตายตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ศิริรินทร์พร ธารมัติ